

# มฟล. ระดมสรรพกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายต่อเนื่อง

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567, 06.07 น.

แชร์  แชร์ 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวน Facebook คลิกที่นี่



## มฟล. ระดมสรรพกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายต่อเนื่อง

ผศ.ดร. มัชฌิมา นราติศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.แสดงความห่วงใยต่อชาวเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้ระดมสรรพกำลังเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงราย ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในหลายด้าน



ด้านการประสานงาน มฟล. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้ประสานงาน: คุณอุทัย 08-1530-6004) ในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำการเปิดรับผู้ป่วยทุกเขตพื้นที่ ทุกสิทธิการรักษา ตลอดจนเป็นสถานพยาบาลรองรับแผนส่งต่อกรณีฉุกเฉิน มฟล. ยังได้สนับสนุนด้านอาหารและน้ำดื่ม โดยนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันประกอบอาหารและนำไปแจกจ่ายถึงมือผู้ประสบภัยแล้วกว่า 5,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม กระจายไปทั้ง อ.แม่สาย และ อ.เมืองเชียงราย

มหาวิทยาลัยยังได้เปิดพื้นที่เป็นที่พักพิงฉุกเฉิน โดยจัดเตรียมห้องพักกว่า 100 ห้อง ที่วนาศรม อาคารหอพักลำดวน และวนาเวศน์ รวมถึงเปิดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เป็น 'ศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และในด้านสาธารณูปโภค มฟล. ได้เปิดพื้นที่จอดยานพาหนะ ณ อาคารพลเอกสาเกา ชูศรี และเปิดให้ใช้บริการห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กว่า 100 ห้อง ที่สระว่ายน้ำและอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ผู้ประสานงาน: คุณสมยศ 08-6657-8989)



มฟล. ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถบริจาคได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 672-0-36273-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อผู้ประสบภัย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่ได้รับผลกระทบ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องพักให้ และเปิดช่องทางให้แจ้งข้อมูลเพื่อรับการช่วยเหลือ นอกจากนี้นักศึกษา-บุคลากรได้ร่วมเป็นอาสาสมัครประกอบอาหาร ดูแลผู้ประสบภัย พื้นฟูบ้านหลังน้ำลด การช่วยเหลือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ มฟล. ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน พร้อมยื่นเคียงข้างชาวเชียงรายในยามวิกฤต